

Lớp trưởng của chúng tôi

Bạn tôi, Mai Anh – lớp trưởng 7A6, người đã luôn hết mình cho chúng tôi và cho mái trường THCS Nhân Chính thân thương!

Bác Hồ vĩ đại của chúng ta đã từng nói rằng: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp.” Quả vậy, trong cuộc sống xung quanh chúng ta, không hiếm để bắt gặp những người có nghĩa cử cao đẹp, những hành động tốt giúp đỡ mọi người. Họ chính tấm gương mà chúng ta nên noi theo và học tập. Người tốt lại không ở đâu xa mà ngay chính những người chúng ta gặp hàng ngày “gần ngay trước mắt” và đó không ai khác là bạn của chúng tôi - Nguyễn Mai Anh.



Bạn Nguyễn Mai Anh, lớp 7A6, THCS Nhân Chính

Bạn ấy có khuôn mặt tròn trịa, thật xinh xắn, đôi mắt đen láy và đặc biệt là nụ cười của bạn. Nó tỏa nắng và ấm áp vô cùng, mang đến cảm giác vui vẻ, trạng thái tâm lý tích cực cho tôi. Và đến bây giờ, khi chúng tôi đã thân thuộc, nụ cười ấy còn đẹp và rạng ngời hơn. Tôi muốn bạn luôn cười, để nụ cười ấy luôn phát sáng bên tôi.

Bạn là lớp trưởng của chúng tôi, có thể nói là một niềm vinh dự nhưng cũng là một trọng trách lớn với Mai Anh. Lớp trưởng không phải một công việc nhẹ nhàng song ngay buổi học đầu tiên hôm đấy, sự tự tin xung phong đảm nhận vị trí này khiến tôi rất bất ngờ nhưng Mai Anh chỉ nhoẻn cười: “tớ chỉ muốn san sẻ với thầy cô, muốn giúp đỡ bạn bè thôi”, nghe tưởng chừng là khó khăn đó nhưng bạn đã và đang làm rất tốt cương vị ấy, luôn nghiêm túc, trách nhiệm và hết mình cho các hoạt động của lớp, của trường. Chính cô giáo chủ nhiệm tôi rất vui, khẳng định “bạn chính là cánh tay phải của cô và cánh chim đầu đàn của lớp”. Các bạn biết tại sao không? Bởi chẳng việc gì đến tay Mai Anh cũng chu đáo, cẩn thận và sự lãnh đạo tài tình luôn được các thầy cô, bạn bè tin yêu. Sự lãnh đạo không phải là đến từ sự khắt khe mà chính nhờ sự chân thành, gương mẫu, có tình, có lý của bạn đã gắn kết lớp tôi lại làm một tập thể, một gia đình luôn yêu thương, san sẻ cũng như cùng nhau phấn đấu không ngừng. Thế mới thấy, “Tài lãnh đạo dựa trên sự truyền cảm hứng, không phải sự chi phối; dựa trên sự hợp tác chứ không phải sự dọa dẫm.” quả thật không sai. Sự đóng góp của bạn cho mọi người, cho lớp, cho thầy cô để kể thì thật không hết được. Chính vì thế trong suốt hai năm qua, lớp chúng tôi luôn đi đầu trong các phong trào của Nhà trường: dành giải đặc biệt thi Báo tường, giải đặc biệt Văn nghệ toàn trường, giải tập thể lớp xuất sắc, Chi đội mạnh xuất sắc ... và rất nhiều tháng liên tiếp nhận lá cờ thi đua: Lớp xếp thứ Nhất của trường. Đặc biệt trong những ngày tháng dịch bệnh Covid, học online bạn còn luôn đôn đốc, nhắc nhở các bạn, lập những group chia sẻ bài vở, giải đáp giúp nhiều thắc mắc cho bạn bè.

Đáng quý hơn biết bao khi bạn dành nhiều thời gian để quan tâm đến bạn bè trong lớp, chia sẻ, lắng nghe, đồng cảm. Và là người sẵn sàng nói ra những tâm tư, những nỗi lòng - nỗi lòng thầm kín của học sinh chúng tôi đến với các bố mẹ khi bạn được cô chủ nhiệm mời tham dự cuộc họp PH cùng các cha mẹ để bố mẹ THẤU HIỂU chúng tôi hơn. Bạn như nhịp cầu nối yêu thương của chúng tôi vậy. Phải chăng chính những sự chân tình, sẻ chia đó mà chúng tôi thường gọi Mai Anh bằng cái tên “chị trưởng” “chị Đại “ (Hi ...hi không phải là vì sợ hãi mà xuất phát từ sự ngưỡng mộ, nể phục và tôn trọng bạn)

Mai Anh còn là người mang tấm lòng thiện lương, luôn tham gia các phong trào thiện nguyện của nhà trường và khu dân cư bạn đang sống: đã chia sẻ yêu thương cho cộng đồng với những phong trào Kết nối yêu thương, ủng hộ Hội người mù, ủng hộ những bà con vùng lũ thì bạn luôn là người tiên phong cho lớp khi sẵn sàng ủng hộ tiền lợn, quyên góp được nhiều quần áo, sách vở... .



Khoảng khắc tuyệt vời chúng tôi bên nhau trong chuyến tham quan (thủ lĩnh của chúng tôi áo trắng, đứng giữa nha!)

Đâu phải ngẫu nhiên mà lớp trưởng của chúng tôi – bạn Mai Anh lại là HS tiêu biểu duy nhất đại diện cho HS toàn trường được tham dự trong “Lễ báo công dâng Bác” tại Lăng phủ chủ tịch vào ngày đầu hạ 21/4 vừa qua. Đó là do sự nỗ lực, sự thành công mà bản thân bạn đã đạt được từ những thành tích đáng nể: khi hai năm liên tiếp điểm trung bình các môn của bạn dẫn đầu khối, là Ngôi sao của tháng, của năm mà khối trường tôi bình chọn.



Những thành tích mà bạn đã đạt được

Và sẽ thật là thiếu sót khi ta không nhắc đến gia đình yêu thương của bạn. Mai Anh từng chia sẻ với tôi rằng : Đó là nơi để bạn quay về với vòng tay ấm áp của cha mẹ. “ Bố, mẹ là người bạn thấu hiểu và giúp đỡ tớ nhiều lắm đấy .” Cậu em trai lại tỉ mỉ, sáng tạo và luôn quan tâm đến chị và các thành viên trong gia đình. Phải nói đó là một tổ ấm khiến chúng tôi thật ngưỡng mộ! Bất giác, tôi lại nhớ về bài thuyết trình môn Văn của bạn trong học kì I với đề bài: *Người em yêu thương*. Lớp học của chúng tôi bỗng trở nên im ắng mà nghẹn ngào lạ thường, rồi những giọt nước mắt xúc động ... từ những chia sẻ

rất chân thành, đầy ắp tình yêu thương của bạn về gia đình, về bố mẹ đã chạm đến trái tim của chúng tôi khiến tôi chỉ mong muốn được về nhà và ôm chặt lấy ba mẹ mình .



Bạn Nguyễn Mai Anh và mẹ của bạn

Tháng 5 đã về, những cành phượng vĩ đã lập lòe những bông hoa đỏ rực, một kì thi vừa trôi qua và chúng tôi đang chuẩn bị chào đón một kì nghỉ hè. Riêng trong trái tim tôi và tập thể lớp 7A6, Mai Anh sẽ mãi như đóa phượng vĩ kia thấp sáng những tin yêu, những gì đẹp nhất, trong sáng nhất của tuổi học trò dưới mái trường yêu thương này.

Cho mình gửi tới cậu mấy vần thơ này:

Đóm lửa nhân tình nhen đến mọi nơi;

Sáng như sao thấp cả bầu trời.

Tám gương người tốt Mai Anh đó

Nếp sống thiện tâm đẹp tuyệt vời!

Chúng tôi yêu và luôn tự hào về cậu – Mai Anh we always love and feel proud of you!

Hà Nội, Tháng 05/2022

HIỆU TRƯỞNG

Người viết

Nguyễn Thị Thanh Vân

Vũ Thị Mai Chi

Nguyễn Hồng Ánh